
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
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ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๑๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

คณะศึกษาศาสตร์ เสริมเขี้ยวเล็บนักศึกษา 
และบคุลากร จดัอบรมภาษาองักฤษ หวงัใช้สือ่สาร
ในการสอนหลักสูตรใหม่ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมจดัสอบวัดระดบัความรู ้เพือ่พฒันาให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศร ีอัศวศรพีงศ์ธร  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ กล ่าวว ่า ขณะนี้
คณะศกึษาศาสตร์ได้จดัโครงการ การจดัการเรยีน 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการศึกษา และ
โครงการ การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของบุคลากร โดยในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
มีประมาณ ๒๐๐ กว่าคน ในขณะที่อาจารย์และ
บคุลากรกว่า ๕๐ คน วดัผลโดย ใช้ข้อสอบมาตรฐาน 
จากสถาบนัสอนภาษา ECC Language Institute 
ทัง้นีเ้พือ่จ�าแนกระดบัความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษของแต่ละบุคคล

“การพฒันา เสรมิทกัษะ ด้านภาษาองักฤษนัน้ 

มจษ. เปิดคอร์สอบรมภาษา ฟรี

ศกึษาศาสตร์ ยกเคร่ือง น.ศ./บคุลากร

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จัดโครงการอบรมภาษาขแมร์ส�าหรับบุคคลทั่วไป  
รุ ่นท่ี ๑๒ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม 
พร้อมปรบัหลกัสตูร การอบรม สร้างความแตกต่าง
การเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ภายในระยะส้ัน 
ด้วยทีมวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ด้านภาษา 
ขแมร์ทั้งอาจารย์ไทย และเจ้าของภาษา สนใจ
สมัครได้แล้ววันนี้

อาจารย์โสมเพ็ญ ขุทรานนท์ หนึ่งในวิทยากร 
และผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในประเทศกัมพชูากว่า ๒๐ ปี 
กล่าวว่า การอบรมคร้ังน้ีคณะผู้จัดต้องการให้ 
ผูเ้ข้าร่วมการอบรมได้เรยีนรู้ภาษาขแมร์ ในรปูแบบ
การเรียนการสอนที่แตกต่างออกไป โดยยึดหลัก 
ผู้เรียนเป็นที่ตั้ง และเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน�า
ไปใช้ในการสื่อสารสนทนาได้ 

“รูปแบบการเรียนการสอนน้ัน จะยึดหลัก 
ผูเ้รยีนเป็นทีต่ัง้ในเรือ่งของค�าศพัท์ทีผู่เ้รยีนต้องการรู้  
ผู ้สอนจะอธิบายในสิ่งท่ีผู้เรียนอยากทราบ และ
คิดวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กัน ฝึกการฟังเร่ืองของ
ส�าเนียง การพูด การอ่าน การเขียน โดยเราจะไม่
เน้นหนกัเรือ่งไวยากรณ์มากนัก เพราะท�าให้ผู้เรียน
เกิดความสับสนและไม่มีความสุขท่ีอยากจะเรียน  
ซึ่งระยะเวลาอบรมจ�านวน ๓๐ ชั่วโมง” อาจารย์
โสมเพ็ญ กล่าว 

ทางคณะด�าเนนิการพฒันาทกัษะมาอย่างต่อเนือ่ง 
โดยเริม่จากโรงเรยีนอนบุาลสาธติ มรภ.จนัทรเกษม 
ที่พัฒนาทั้งเด็กและบุคลากร

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดการอบรมข้ึนอีก ประกอบด้วย
นักศึกษาครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่จ�ากัด
แค่เพียงนักศึกษา หรือบุคลากรในสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์เท่านั้น ยังเปิดกว้างให้นักศึกษา
และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ  เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้วย” ผศ.ดร.เกษมศรี กล่าว

ผศ.ดร.เกษมศรี กล่าวต่อว่า ส�าหรับรูปแบบ
การอบรมนั้น หลักสูตรจะเรียนในเรื่องการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขยีน โดยเจ้าของภาษา
จากสถาบัน ECC Language Institute เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากร มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 
มีประสิทธภาพ

“ส�าหรบันกัศกึษาเองนัน้ เมือ่จบต้องไปเป็นครู 

เปิดโลกทัศน์ใหม่ กับภาษาขแมร์ 

ติวเข้มใช้ภาษาอังกฤษสอนเด็กได้

อาจารย์โสมเพ็ญ กล่าวต่อว่า การอบรม
ภาษาขแมร์ส�าหรับบุคคลทั่วไปครั้งนี้ จะแบ่ง
ออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ ๑ จะเป็น
หลักสูตรส�าหรบัการพดู อ่าน เขียน เรยีนภาษาขแมร์
เบ้ืองต้น ซึ่งหลักสูตรที่ ๑ จะเหมาะกับนักศึกษา 
และบคุคลทัว่ไป หรอืผูท้ีต้่องใช้ภาษาขแมร์ในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยไม่จ�าเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 
และหลักสูตรที่ ๒ จะเป็นการเรียนที่เหมือนกับ
หลกัสตูรที ่๑ แต่ผูท้ีเ่ข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรที ่๒ 
จะเป็นผูท้ีเ่คยผ่านการอบรมระดบัที ่๑ หรอืมพีืน้ฐาน
ในภาษาขแมร์มาก่อน  

“ภาษาขแมร์จริง ๆ แล้ว ไม่ได้ยากอย่างที่
ใครหลาย ๆ คนคิดเลย แต่ด้วยหลักวิธีคิดและ
โครงสร้างของภาษาไม่เหมอืนกนัเท่านัน้ จงึท�าให้
ผู้ที่ไม่ได้เรียนไม่มีความรู้มาก่อน ไม่ทราบว่าคือ 
ค�าเดียวกันทั้งภาษาไทย และภาษาขแมร์ มี
ค�าศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตใช้ร่วมกัน
มานาน ถ้าผู ้เรียนรู ้หลักการออกเสียงแล้วจะ

“มี ่ภานมุาส” เตบิโตจากการเรยีนรู้
ผลลพัธ์ทีม่ากกว่ารางวัล... 

“ประสบการณ์”

สามารถอ่านและเข้าใจภาษาขแมร์ได้ทันที” 
อาจารย์โสมเพ็ญ กล่าว

 อาจารย์โสมเพญ็ กล่าวต่ออกีว่า ส�าหรบัการ
อบรมครั้งนี้ จะอบรมทั้งหมด ๑๐ ครั้ง เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๐ มิ.ย. – ๒๖ ส.ค. ๖๐ โดยจะมีวิทยากร
ที่มาถ่ายทอดความรู้ถึง ๓ คน ได้แก่ คุณโสม
เพ็ญ ขุทรานนท์ (ครูป้อม) ประสบการณ์ ๒๐ ปี 
ในกมัพชูา คณุสธุาทพิย์ รฐัปัตย์ (ครูฟอง) ปรญิญาโท 
ภาษาศาสตร์ ภาษาแขมร์ และเจ้าของภาษา 
ส�าเนียงภาษาแขมร์ พนมเปญ 

  

และต้องสามารถสอนในโรงเรียนพหุภาษา คือ
โรงเรียนที่สอนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ซึ่งส�าหรับบุคลากรนั้น ในอีก ๓ ปีข้างหน้า
จะมีการปรับหลักสูตรการสอน ซ่ึงคณาจารย์
เองต้องเรียนรู้ในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการส่ือสาร ซึ่งการอบรมครั้งน้ีจะมีส่วนช่วย 
วางรากฐานในการพัฒนาทักษะจากเดิมให ้
มคีวามแขง็แกร่งมากข้ึน” ผศ.ดร.เกษมศรี กล่าว

นอกจากนี ้เม่ืออบรมตามหลักสตูรท่ีก�าหนด
จะมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วย ทั้งนี้คณะ
ศึกษาศาสตร์เช่ือม่ันว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษจะ
เป็นกุญแจส�าคัญหากมีอาจารย์เจ้าของภาษา
มาร่วมในการยกระดบัคณุภาพการจัดการเรียน
การสอนการศึกษาให้แก่บัณฑิตเพ่ิมขึ้นจะช่วย
พัฒนาได้อย่างแท้จริง
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เคล็ด(ไม่)ลับ ก�ำจัดควำม “เครียด”
 “ความเครียด” เป็นส่ิงที่ไม่เข้าใครออกใคร แถมยังไม่ค่อยจะมีใครชอบสักเท่าไร เพราะเจ้าความเครียดนอกจากจะท�าให้เราท�างานได ้
ไม่เต็มที่แล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดข้ึนในที่ท�างาน ที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คอยท�างาน
อยู่ตลอดเวลา เรามาฟังความคิดเห็นของบุคลากรจันทรเกษมถึงวิธีการลดจากอาการเครียดของตัวเองได้อย่างกันครับ

นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ (พี่กิ๊ฟ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักประกันคุณภาพการศึกษา
 อนัดบัแรกทีจ่ะจดัการกบัความเครยีดส�าหรบัตวัเองคอื จดัโต๊ะท�างานและสิง่แวดล้อมรอบ ๆ  โต๊ะท�างานให้สะอาด 
ปลอดโปร่ง เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกสายตา ก็อาจจะท�าให้สบายใจมากขึ้น และอีกหนึ่งอย่างที่ชอบท�า
อยูบ่่อย ๆ  ในเวลาทีรู่ส้กึเครยีดจากการท�างาน คอื ชงน�า้ผึง้มะนาวอุน่ ๆ  มาดืม่ให้ร่างกายรูส้กึดขีึน้ เท่านีก็้ช่วยให้เรา
ผ่อนคลายได้เยอะขึ้นมากเลยค่ะ  

“การอ่านพระคัมภีร ์มีข ้อคิดดี ๆ ท่ีมี
ประโยชน์อย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งใน
ส่วนของอาชพีการงาน การด�าเนนิชวิีตส่วนตวั 
และการเป็นพลเมืองของสังคม ซึ่งท�าให้ผม
กลายเป็นผมอย่างทุกวันน้ีครับ” นายโอฬาร 
สว่างนวุตัรกลุ หรอือาจารย์โอ อาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ เล่าถึง ข้อคิดดี ๆ จากการอ่าน
หนังสือเล่มนี้

“หนังสือเล่มโปรดเล่มน้ีมีช่ือว่า พระ
คริสตธรรมคัมภีร ์ ซึ่งเน้ือหาภายในเล่มนี้
จะเล่าถึงบุคคล บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ อิง
ประวัติศาสตร์ สุภาษิต คติธรรม ค�าสอน และ
ค�าพยากรณ์ ทีเ่ล่าถงึความสมัพนัธ์ของพระเจ้า

ผู้สร้างจักรวาลและแผ่นดินโลกกับมนุษยชาติ 
รวมถึงแผนการของพระองค์เพื่อให้มนุษย์
ได้กลับคืนสู ่สวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์  
ซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีร์แบ่งออกเป็นหนังสือ
พระธรรม ๖๖ เล่ม โดยผู้เขียนที่มีพื้นเพแตก
ต่างกันแต่ทุก ๆ เล่มล้วนสอดคล้องกันตั้งแต่
ต้นจนจบอย่างน่าอัศจรรย์” อาจารย์โอ เล่า
ให้ฟังถงึเนือ้หาภายในหนงัสอื พร้อมเล่าต่อว่า  

“หนังสือที่ชอบอ่านส่วนใหญ่จะเป็น
ประเภทสารคด ีหรือหนงัสือทีเ่ขยีนถงึข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่จริงใน
อดีต เพราะท�าให้ได้รู้แนวคิด แนวการกระท�า
และแง่มุมต่าง ๆ ของบุคคล ได้เรียนรู้เร่ือง
ราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือสถานที่นั้น ๆ  
และเม่ือมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของเร่ือง 
ที่ได้อ่านเหล่านี้จากช่องทางอื่น ๆ ก็จะเป็น
ความตื่นเต้นที่ท�าให้เราเห็นภาพของเรื่องราว 
น้ัน ๆ ชัดเจนมากขึ้น” อาจารย์โอ บอกถึง
ประเภทของหนังสือที่ชอบอ่าน

“ถ ้าการอ่านหนังสือสักเล ่มหนึ่งจะมี
ประโยชน์ในแง่ของการได้รบัความรู้หรอืแม้แต่
ฝึกทักษะการอ่านกับสมาธิแล้ว พระคริสต
ธรรมคัมภีร์ที่ผมชอบอ่านก็น่าจะมีประโยชน์
มากกว่านั้น เพราะจากเรื่องราวหลากหลาย
ประเภทของพระคัมภีร ์ที่กล่าวมาข้างต้น 
มีข ้อความหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร ์ว ่า 
“พระ คมั ภร์ี ทกุ ตอน ได้ รบั การ ดล ใจ จาก พระ เจ้า 
และเป็น ประ โยชน์ ใน การ สอน การ ตัก เตือน 
ว่า กล่าว การ ปรับ ปรุง แก้ ไข คน ให้ ดี และ การ 
อบ รม ใน ทาง ธรรม” (2 ทิ โม ธี 3:16 TH1971)

“เทคนคิส่วนตวัทีผ่มใช้กบัการอ่านพระคัมภร์ี
และหนังสืออ่ืน ๆ ทั่วไปคือ สรุปความหรือ
จับใจความถึงสิ่งที่อ่ าน เช่น ใคร ท�าอะไร 
ทีไ่หน อย่างไร เนือ่งจากผมเป็นอาจารย์ ดงันัน้
การถ่ายทอดข้อความสู่ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 
ถ้าน�าเรื่องที่อ่านไปเล่าต่อได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เข้าใจง่าย ก็จะถือว่าเราจบัใจความมาสมบรูณ์ 

จากนั้นสกัดประโยชน์ออกมา ผมจะ 
ตั้งค�าถามว่า ผมจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์
ต่อตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญ
คือ สมุดและปากกาส�าหรับจดบันทึก ซึ่งช่วย
ให้เทคนคิทีก่ล่าวมาข้างต้นส�าเรจ็สมบรูณ์ สรปุ
สัน้ ๆ  เทคนิคการอ่านของผมคอื สรปุ พจิารณา 
และน�ามาปรับใช้ครับ” อาจารย์โอ บอกถึง
เทคนิคดี ๆ  ในการอ่านหนังสือ

การอ่านพระคัมภีร์มีข้อคิดดี ๆ  
ที่มีประโยชน์อย่างมากในหลาย ๆ 
ด้าน ท้ังในส่วนของอาชีพการงาน 
การด�าเนินชีวิตส่วนตัว และการเป็น
พลเมืองของสังคม ซึ่ งท�าให้ผม
กลายเป็นผมอย่างทุกวันนี้ครับ

นายสุเมธ โชติวรรณ (พี่อาม) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 เวลาทีผ่มเครยีด ๆ มักจะหาของกนิอร่อย ๆ เพราะร่างกายจะหลัง่สารแห่งความสขุออกมา 
การกินจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในเวลาเครียดแต่ถ้าไม่อยากหาอะไรกินก็จะหันมาดูหนัง ฟังเพลง 
เพ่ือให้ลืมเ ร่ืองเครียด ๆ และไปหากิจกรรมอย่างอื่นท�า และอีกอย่างที่ส�าคัญอย่าไปจม
อยู่กับปัญหาหรือไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่ตัวเองเครียดอยู่ ให้เวลาได้คิดเยอะ ๆ แล้วค่อย ๆ  
หาทางออกจากเรื่องที่เครียดอยู่
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ข้อมูลจาก : http://www.kroobannok.com/

การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ทีพ่ฒันา
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ และเข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ�าวนัของคนจ�านวนไม่น้อยทัง้ด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร การสืบค้นข้อมลู การสร้างเครอื
ข่ายความร่วมมือ ความบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ใน
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในห้องเรยีน
และนอกห้องเรียน จนบ่อยครั้งท�าให้รูส้กึว่าเรา
ก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทนัเอาเลยทเีดียว 

จะเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้น และ
มากขึน้เรือ่ย ๆ  อย่างไม่มใีครสามารถหยดุย้ังได้  
ดงันัน้ สิ่งทีรั่ฐบาลต้องคดิให้หนักคอื การเรียน
รูใ้นโลกกว้างจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องแนะน�าให้
เดก็ได้เหน็ท้ังคณุและโทษ ท�าอย่าง ไรทีจ่ะปลกู
ฝังแนวความคดิหลกัการในการใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม กับแต่ละช่วงวยั  
ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ แทบ็เลต็ 
รวมถงึโซเชยีลมเีดยีท้ังหลาย 

ปัจจบุนัรปูแบบการจดัการเรียนการสอนได้
เปลีย่นแปลงไปมาก นักเรียนไม่ได้เรียนเพยีง
แค่ในห้องสีเ่หลีย่ม ที่มีครูยืนสอนหน้าชัน้หรือ
เขยีนลงกระดานด�า นกัเรียนน่ังฟังหรือจดตาม
ทีค่รบูอกเช่นในอดตี แต่มีรูปแบบการจดัการ
ศกึษาทีห่ลากหลาย มสีื่อในรูปแบบใหม่ ๆ  เกดิ
ขึน้มากมายที่จะช่วยให้นักเรียนเกดิการเรยีนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยีได้เข้ามามบีทบาท
ส�าคญัในการส่งเสรมิการเรียนรู้ของนกัเรยีน  
มีการน�าเทคโนโลยมีาบรูณาการกบัเนือ้หาสาระ
ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ในลักษณะดจิิทลัจน
ในวันนีเ้รยีกกันว่าเป็น “การศึกษายคุดจิทิลั”  
ทีเ่ราไม่อาจหลีกเลีย่งได้อย่างแน่นอน แม้จะ
มีการทกัท้วงกันบ่อยครั้งว่าหนังสอืเรยีนในรูป
แบบเดมิ ๆ ท�าให้เป็นภาระที่เด็กจะต้องแบก
หนงัสือหนกัไปโรงเรยีนในแต่ละวัน 

แม้จะมกีารจดัหนงัสอืเรียนตามตารางสอน
แล้วก็ตาม แต่กระเป๋านกัเรียนก็ยังหนกัหลาย
กโิลกรมัเลยทเีดยีว แต่การเปล่ียนหนังสอืเรยีน
มาเป็นดจิทิลั ไม่เพยีงแค่จะลดภาระการแบก
กระเป๋าของนักเรยีนเท่านัน้ ยังจะช่วยให้ต้นทนุ
ในการผลติลดลง การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
และรวด เรว็ขึน้ อกีทัง้เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเกิด
การเรยีนรูที้่สนุก สนานและท้าทายตามระดบั
ความสามารถ ซึ่งสามารถเลื่อนขั้นไปเรยีนรู้
ประสบการณ์ใหม่ได้ตามความต้องการ 

สิง่ท่ีเราไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือ ในอนาคต
หนังสือเรียนจะไม่ เพียงแค่ เป็นรูปเล่มที่น�า

เสนอด้วยตัวอักษรที่ยัดเยียดไปด้วยเนื้อหา
สาระทีเ่ยอะเกินความจ�าเป็น มีภาพประกอบ
บ้างซึง่สามารถสื่อความหมายได้ตรงบ้างไม่
ตรงบ้าง มกีจิกรรมท้ายบทเล็กน้อยแต่ไม่ได้
เน้นกระบวนการคดิวิเคราะห์ หรือการมส่ีวน
ร่วมของนกัเรยีนมากนักอย่างเช่นปัจจบุนั เชือ่
ว่าหนงัสอืเรยีนไทยในอนาคตจะต้องมกีารปรบั
เปลีย่นโฉมใหม่เพ่ือรองรับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื IT อย่างแน่นอน ใน
เบือ้งต้นอาจจะค่อยเป็นค่อยไปจากหนงัสอืเรยีน
ซึง่เคยจดัพมิพ์เป็นรูปเล่มแบบเดิม แต่มกีาร 
ปรับโฉมใหม่ในด้านการน�าเสนอเนื้อหาและ
การออกแบบจดัรูปเล่ม ทีเ่น้นกระบวนการคดิ 
การแก้ปัญหา มีกิจกรรมหลากหลายที่เน้นการ

มส่ีวนร่วม ท้าทาย ให้นกัเรียนใฝ่เรียนรูศ้กึษา
ค้นคว้าเพิม่เตมิด้วยตัวเอง 

จากหนังสือเรียนที่ เป็นรูปเล่มก็มีการใส่  
“คิวอาร์โค ้ด” (QR Code  หรื อ  Quick  
Respond Code) ลงในหนงัสือเรยีนทีน่�าเสนอใน 
รูปแบบใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนสอดคล้อง
ตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด ซึง่เป็นรหสับาร์โค้ดที่
จะเชือ่มโยงไปยังเนื้อหาสาระทีน่กัเรียนควรได้
เรยีนรูเ้พิม่เตมิอาจจะอยูใ่นลกัษณะของข้อความ 
ป๊อปอัพ (Pop Up) ภาพนิ่ง สไลด์ วิดโีอคลปิ 
หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ต่าง ๆ  
ทีผ่่านการพจิารณาเลือกสรรมาอย่างถกูต้อง
เหมาะสม หรืออาจจะเป็นเน้ือหาสาระที่จัด
ท�าข้ึนใหม่และเก็บไว้ ในเว็บไซต์หรือฐาน
ข้อมลูของหน่วยงาน เพียงแค่นักเรยีนสแกน 
บาร์โค้ดด้วยกล้องไม่ว่าจะจากแท็บเล็ตหรือ 
สมาร์ทโฟนก็สามารถเชือ่มโยงไปยังเนือ้หาอืน่ ๆ   
ได้อกีมากมาย โดยไม่จ�าเป็นต้องไปห้องสมดุเพือ่
ค้นคว้าหาหนังสอือ่านเพิม่เติมอกีต่อไป 

จากนัน้กม็แีนวโน้มทีจ่ะพฒันาหนงัสอืเรยีน
ในรปูแบบของหนังสอือิเลก็ทรอนกิส์ (E-Book 
หรือ E-Textbook) ที่ผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้

ได้ทัง้แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ถ้าแบบ
ออนไลน์เป็นการใช้เครือข่ายคอมพวิเตอร์และ
อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางในการถ่ายทอดเนือ้หา
ทีน่�าเสนอทัง้ข้อความ ภาพนิง่ เสยีง กราฟิก 
ภาพเคลือ่นไหว ส่วนการเรียนแบบออฟไลน์ 
ผูเ้รยีนสามารถเข้าถึงเนื้อหาด้วยการอ่านผ่าน
อปุกรณ์อ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ 
เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร์ หรอืเครือ่งอ่านหนงัสอื
อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book Reader) ได้โดยตรง 
โดยไม่ต้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรอือนิเทอร์เนต็ หนงัสืออเิลก็ทรอนกิส์มีหลาย
ประเภทและรปูแบบ เช่น PDF ePUB DJVU 
HTML เป็นต้น “Smart Textbook” ก็เป็นอกีรูป
แบบหนึง่ทีเ่ริม่ใช้ในบางประเทศ ซ่ึงมคุีณสมบตัิ

เด่นหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย
เนือ่งจากนกัเรยีนสามารถซื้อบทเรยีนทลีะบท
หรอืเฉพาะบททีต้่องใช้ นักเรียนเรยีนรูไ้ด้มาก
ขึน้ด้วยลกัษณะมัลติมีเดีย เรียนรูร่้วมกนัโดย
นกัเรยีนสามารถค้นหา อภิปราย แสดงความ
คดิเหน็และลงิก์ถึงกันได้ เป็นต้น จากผลการ
ศกึษาของสหรฐัอเมรกิาพบว่า นกัเรยีนต้องการ 

“Smart Textbook” เนื่องจากช่วยให้
ประหยดั จ่ายเท่าที่ใช้จริง เป็นการเรยีนแบบ
มส่ีวนร่วม (Interactive) ท�าให้นกัเรยีนจดจ�า
ข้อมลูได้ง่ายข้ึน รวมถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สงูกว่าการเรยีนแบบครสูอนแบบบรรยาย แม้ว่า
ในอนาคตหนงัสอืเรยีนไทยจะปรบัเปล่ียนจากเดิม
ทีเ่ป็นรปูเล่มอยู่ในรูปแบบของสื่อดจิทิลั ทัง้ที่
เป็น E-Book, E-Textbook, Smart Textbook 
และคงจะเปลีย่นแปลงไปตามพัฒนาการของ
เทคโนโลยทีีไ่ม่เคยหยุดนิ่ง ดังนัน้ สิง่ส�าคัญที่
ขอฝากไว้ให้หน่วยงานระดบันโยบายได้พจิารณา
ไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ แม้ว่าการพัฒนาจะเป็นสิง่ทีดี่
เสมอกต็าม แต่เรากต้็องไม่มองข้ามด้านความพร้อม 
ความต้องการ ความจ�าเป็น และบรบิททีแ่ท้จรงิ
ของประเทศไทย.

อนาคตหนังสือเรียนไทย
ในยุคก้าวไกลของ IT
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จารุวรรณ

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com
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๔

ผมจึ ง เ ชื่ อม าตลอดว ่ า  
“คนท�ากิจกรรมนั้นไม่ได้ท�าให้
การเรียนด ้อยลงไปเลย”    
ที่เอาเรื่องเกรดมาบอกนั้น ผม
ไม่ได้จะบอกว่าผมเรยีนเก่งหรือ
อะไร เพียงแค่อยากบอกว่า  
“คนเราพฒันาได้เสมอ” ครบั

จะว่าไปแล้วว ว ว... การเรียนรู ้ ใน
ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่เหล่าหนุ่มสาวไม่ว่า
จะขาสั้นคอซอง หรือพี่ ๆ อุดมศึกษาก็ตาม 
ต่างปฏิเสธไม่ได้ว่า นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่
ต้องตั้งใจเรียนรู้ เพราะนอกจากในห้องเรียน
แล้ว ยงัมอีกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะเสรมิเพิม่ศกัยภาพ 
มูลค่าทางสติปัญญาคือ ประสบการณ์จริง 
ด้วยการสร้างโอกาสจากการท�ากิจกรรม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ทุกคนได้ขวนขวายสร้างทุนชีวิตให้ตนเองได้
อย่างไม่ต้องเสียสตางค์สักบาท 

สิ่งที่กล่าวมาในข้างต้น ก็ไม่ต่างจาก
เด็กหนุ่มคนนี้ ที่ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าได้ 
ฉกตัวมาพูดคุยถึง ความพยายาม มุ ่งมั่น  
ต่อเตมิความรู ้ทกัษะวชิาชพี ประสบการณ์ให้
ตนเอง จนสามารถสัง่สมศกัยภาพหลากหลาย
ด้าน จนคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิมาได้ 

“มี่ ภานุมาส” เติบโตจากการเรียนรู้
ผลลพัธ์ทีม่ากกว่ารางวลั... “ประสบการณ์”

“มี่” หรือ นายภานุมาส ภาณุมนต์วาที 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ปัจจุบันหนุ่มคนน้ีเป็นถึง รองประธานสภา
นักศึกษา ฝ่ายบริหารและนโยบาย เล่าให้
ฟังถึงรางวัลที่ได้รับว่า “ผมได้ถูกน�าเสนอชื่อ
เข้ารับรางวัล “การคัดเลือกนักศึกษารางวัล 
พระราชทานระดับอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นรางวัล
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครับ ซึ่งจะแจ้ง
ก�าหนดการรับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติของผู ้ที่จะได ้รับรางวัลนั้น  
ต ้องเป็นผู ้ที่มีความพร้อมเร่ืองการเรียนดี  
กิจกรรมเด่น และมีคณุลกัษณะครบ ๕  ประการ 
ประกอบด้วย ด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้าน
การมีทักษะในการจัดการและการท�างาน 
ด ้านสุขภาพอนามัย ด ้านความประพฤติ 
คุณธรรม จริยธรรม และด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โดยในแต่ละด้านนั้นก็จะดู 
ในหลาย ๆ  องค์ประกอบครับ”  

“ตลอดการศกึษา ๔ ปีทีม่หาวทิยาลยัแห่งนี้  
ผมได้อยูใ่นฐานะผูจ้ดัโครงการกว่า ๔๐ โครงการ 
ต้ังแต่ตัวผมอยู่ปี ๒ ในฐานะสโมสรนักศึกษา

คณะศกึษาศาสตร์ ปี ๓ ยงัได้ท�าหน้าทีต่�าแหน่ง
รองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายแผนและ
กลยุทธ ์ และในชั้นป ีที่  ๔ รับหน ้าที่ เป ็น  
ผูช่้วยประธานสภานกัศกึษาฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
ปัจจบุนัชัน้ปีที ่๕ อยู่ในต�าแหน่ง รองประธาน
สภานกัศกึษา ฝ่ายบรหิารและนโยบาย ซ่ึงกจิกรรม
ทีไ่ด้จดัขึน้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติทั้ง ๕ ด้าน
ที่ทางโครงการได้ก�าหนดไว้”

“ส่วนเรือ่งของการเรยีนนัน้ ผมได้พยายาม
พัฒนาเรื่องของการเรียนมาโดยตลอดครับ 
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พระองค์ทรงช่วยเหลือ และ
ท�างานเพื่อส่วนรวมมาตลอด กว่า 
๔,๐๐๐ โครงการ ซึง่ตวัผมนัน้ ๔ ปี 
ท�าได้เพียง ๔๐ โครงการเท่านั้น ทั้ง
เหนื่อย ทั้งต้องทุ่มเท มาก่อนกลับ
ทหีลงั ทัง้ท้อ บ้างกเ็คยร้องไห้ครบั  
แต่หากเทียบจ�านวนโครงการ ๔๐ 
ต่อ ๔,๐๐๐ โครงการ ความเหนื่อย
ของผมนั้นมีเพียงแค่ ร้อยละ ๐.๐๑ 
เมือ่เทยีบกบัพระองค์เท่านัน้เองครบั

เพื่อให้เกรดน้ันสูงข้ึนในทุก ๆ เทอม เทอมท่ีมี
เกรดเฉลี่ยน้อยสุดคือเทอม ๑ ในชั้นปีที่ ๑ ที่ได้
เกรดเฉลี่ยเพียง ๒.๘๘ เท่านั้น หลังจากนั้นผม
จึงค่อย ๆ พัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จน
ปี ๓ เทอม ๑ ได้เกรดเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ ๓.๙๒ 
จนปัจจุบันผมมีเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ๓.๔๘ ครับ 

ตั้งแต่นั้นมาผมจึงเช่ือมาตลอดว่า “คนท�า
กจิกรรมนัน้ไม่ได้ท�าให้การเรยีนด้อยลงไปเลย”    
ที่เอาเรื่องเกรดมาบอกนั้น ผมไม่ได้จะบอกว่า
ผมเรียนเก่งหรืออะไร เพียงแค่อยากบอกว่า 
“คนเราพฒันาได้เสมอ” ครบั” หนุม่ม่ี ท่ีมุง่มัน่ 

พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ เล่าถึงการเรียน
และการพัฒนาการเรียนได้อย่างน่าขบคิด 
พร้อมเล่าถงึการแบ่งเวลาเมือ่ต้องเรยีนและท�า
กิจกรรม รับหน้าที่จัดโครงการต่าง ๆ  ต่อไปว่า

“การแบ่งเวลานั้น ต้องเรียนรู ้ก ่อนว่า 
“อะไรส�าคญัให้มาก่อน อะไรรอง ๆ  มาทหีลงั” 
ครบั โดยการเป็นเดก็กจิกรรมทีท่�าให้เกรดไม่ตก 
ลดลงนั้น ท�าได ้โดยการที่ เราต้องมีความ
พยายามมากกว่าคนอ่ืน ต้องอดทน ยอมนอน
ดกึ/ตืน่เช้าเพือ่อ่านหนงัสอื พยายามตัง้ใจเรยีน
ในห้อง และทีส่�าคญัทีส่ดุต้องเลอืกคบเพือ่นทีด่ี
ด้วยครับ เราก็จะสามารถท�าทั้ง ๒ อย่างไป
ด้วยกันได้ด”ี

“ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รับรางวัล ในล�าดับที่ 
๑ หรือ ๒ ซ่ึงจะได้รับพระราชทานเกียรติ
บัตร เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล จ�านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท แต่การได้รับรางวัลชมเชยจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในคร้ังนี้
ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วครับ เพราะด้วยความ
พร้อมอะไรหลาย ๆ อย่างในขณะก่อนเข้า
ประกวดนั้นผมมีค่อนข้างน้อย ด้วยภาระงาน
จากการเรียน ท�าให้ผมมีเวลาในการเตรียมตัว
ไม่มากเท่าที่ควรครับ 

แต่โชคดทีีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืจากอาจารย์
สาธร ใจตรง อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาจติวทิยา 
และพี่ ๆ ฝ่ายงานสวัสดิการนักศึกษา กอง
พัฒนานกัศกึษา รวมถงึรุน่พีข่องผมทีเ่คยได้รบั
รางวลันี ้เม่ือปี ๒๕๕๘ ช่วยเหลือเรื่องการ 
เตรียมตัวหลาย ๆ  อย่างครับ” 

“การที่ผมได้เป็นเด็กกิจกรรมนั้น เป็น
เหมือนเกราะป้องกันตัวผมเลยว่า เราผ่าน
มาหลาย ๆ งานแล้ว เราท�าได้แน่ไม่ว่าใคร
จะให้เราท�าอะไรก็ตาม ท�าให ้ผมมีความ
กล้าแสดงออก ไม่เขินอายเวลายืนพูดหน้า
สาธารณะชน รู้จักการปรับตัวเข้ากับคนได้ดี
ข้ึน ได้พบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้ใน

ห้องเรียน ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาฝึกสอน ผม
ก็ได้ทักษะจากการเป็นนักกิจกรรมมาช่วยใน
การจัดการห้องเรียนให้น่าสนใจขึ้น และส่ง
ต่อความรู้ ความสามารถไปสร้างประโยชน์
เพือ่สงัคมได้อย่างแน่นอนครบั” หนุม่มี ่ทีมุ่ง่มัน่ 
พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ สิ่งที่ตนเองได้
รบัจากการเป็นเดก็กจิกรรม และได้พัฒนา น�า
ไปปรบัใช้กบัตนเองและสงัคมได้อย่างน่าภมูใิจ 
ทั้งยังเล่าถึงเป้าหมายในการท�างานกิจกรรม 
ที่ตนเองได้เดินทางตามรอยพระบาทของ
พระองค์ท่านอย่างมุ่งมั่น มานะ ด้วยว่า

“จริง ๆ แล้วจุดประสงค์ในการท�างาน
กิจกรรมของผมนั้น ไม่ได้ท�าเพื่อหวังอะไร 
ไม่ได้หวังรางวัลแต่อย่างใด ผมท�าขึ้นเพื่อ
สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ตัวเอง 
เพราะการได้น�าความรู้จากในห้องเรียนมาใช้
ประโยชน์จรงิ ๆ  นัน้ เรยีกว่าประสบการณ์ตรง นัน้ 
ถือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดครับ 

อีกทั้งผมคือ นักศึกษาจากราชภัฏ ผู้ที่ได้
ช่ือว่าเป็น “คนของพระราชา” นั้น ผมจึง
อยากที่จะเดินทางตามรอยพระบาทของ
พระองค์ท่าน ตรงที่ พระองค์ทรงช่วยเหลือ 
และท�างานเพื่อส่วนรวมมาตลอด กว่า ๔,๐๐๐ 
โครงการ ซึ่งตัวผมนั้น ๔ ปี ท�าได้เพียง ๔๐ 
โครงการเท่านั้น ทั้งเหนื่อย ทั้งต้องทุ่มเท มา
ก่อนกลับทีหลัง ทั้งท้อ บ้างก็เคยร้องไห้ครับ  
แต่หากเทียบจ�านวนโครงการ ๔๐ ต่อ ๔,๐๐๐ 
โครงการ ความเหนื่อยของผมน้ันมีเพียงแค่ 
ร้อยละ ๐.๐๑ เมื่อเทียบกับพระองค์เท่านั้น
เองครับ” 

นีอ่าจเป็นอกีตวัอย่างด ีๆ ทีน่�ามาแบ่งปัน
พื้นที่แห่งการเรียนรู ้ ที่ไม ่ใช่แค่ให้ก�าลัง 
แต่เพียงหนุม่มีท่ีม่คีวามมุง่มัน่เรยีนรู้ เป็นเดก็
กิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ตนเองสม�่าเสมอ

แต ่ ยังเป ็นการเสริมสร ้างศักยภาพ 
การพัฒนาตนเองจากการลงมือปฏิบัติ สร้าง
ประสบการณ์ ถอืเป็นการตดิอาวธุทางปัญญา
เรียนรู้โลกของการท�างานก่อนออกไปเผชิญ
หน้ากับการท�างานจริงในอีกไม่ช้าอีกด้วย.
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”

มรภ.จันทรเกษม ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลา
ถวายสักการะ ในการบำาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา  
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อบรมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและผักอินทรีย์ 
โครงการปรับภูมิทัศน์ในท่ีรกร้าง ของสำานักงานเขตจตุจักร

ณ สตูดิโอ ๕ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT  เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ท่ีผ่านมา

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง 
ร่วมอัดรายการ “เลด้ี ไนน์” ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT

ณ ส�านักงานเขตจตุจักร เมื่อเร็ว ๆ  นี้



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๘ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำาวันที่ ๑๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘ ประจำาวันที่ ๑๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๕๘๐๐ และ ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐


